

**แนวปฏิบัติด้านการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ดี
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๗**

แนวปฏิบัติ	Don't	Do's
<p>๑. พอเพียง</p> <p>หมายถึง ความประมาณ พอดี มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ รอบด้าน มีความสงบสุขไม่โลภและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กู้ยืมเงิน/เป็นหนี้โดยไม่จำเป็น - จัดสรรใช้งบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่า - นิ่งเฉยไม่เรียนรู้/ทำงานเกินความสามารถตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บออมและวางแผนการใช้จ่าย - ฝึกฝน เพิ่มเติมความรู้ที่จำเป็นในหน้าที่ - รักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
<p>๒. มีวินัย</p> <p>หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ สำหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกัน และกัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ร้าย การกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงาน เพื่อผลประโยชน์ตนเอง - มาปฏิบัติสาย - ใช้เวลาราชการในการทำประโยชน์เพื่อส่วนตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ใช้เหตุและผลในการรับฟังข้อเท็จจริงในการพิจารณาข้อขัดแย้ง - ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด - ตรงต่อเวลา - อุทิศเวลาในแก่ทางราชการ
<p>๓. สุจริต</p> <p>หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุนไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เอื้อประโยชน์/ความดีความชอบให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างฟุ่มเฟือยและไม่คุ้มค่าไม่เกิดประโยชน์ - การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ในการพิจารณาความดีความชอบ - ตรวจสอบ บำรุงรักษาทรัพย์สินทางราชการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - รณรงค์ให้ลดใช้พลังงานและน้ำประปา อย่างประหยัด - ใช้รถยนต์ในกรณีจำเป็น - ใช้กระดาษ ๒ หน้าพิมพ์งานเอกสารสำเนา - ไม่เรียกรับ/ขอรับ สิ่งของหรือค่าตอบแทน
<p>๔. จิตอาสา</p> <p>หมายถึง จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมหรือชุมชน - เพิกเฉยต่อผู้ต้องการความช่วยเหลือ/ด้อยโอกาส 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณีในชุมชนอย่างต่อเนื่อง